

CẠ ĐOÀN PHỤNG SỰ



hân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Xứ, Ca Đoàn Phụng Sự xin hợp với Quý Cha, quý Thầy, Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, các Hội đoàn, Ca đoàn, Ban, Ngành cùng toàn thể giáo dân trong Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lời tri ân sâu thẳm từ đáy lòng.

Ca Đoàn Phụng Sự phụ trách hát thánh Ca cho các Thánh lễ chiều Thứ bảy hàng tuần (Cũng là Thánh Lễ vọng của Chủ Nhật hôm sau). Trải dài 25 năm qua, Ca Đoàn đã đồng hành với mọi sinh hoạt của Giáo Xứ. Ngoài hát Thánh ca theo chỉ định hàng tuần, Ca đoàn còn hát Thánh ca trong những dịp Lễ ngoại lệ Giáo xứ nhờ tới, và khi có giáo dân qua đời, nếu được yêu cầu Ca đoàn cũng nhận phục vụ trong các Thánh Lễ Phát tang hay An táng.

Ca trưởng đầu tiên (khi Ca đoàn chưa có tên) là Anh Nguyễn Long. Năm 1990 Ca Đoàn mới được chính thức đặt tên là Ca đoàn Phụng Sự dưới sự hướng dẫn của Anh Ca trưởng Nguyễn Đức Quang và sau này là Anh Ca trưởng Nguyễn Tiến Vũ (2013). Năm 2014 với sự chứng kiến của Cha Chánh xứ Phạm Hữu Độ, CMC, các thành viên của Ca đoàn đã bầu Ban Chấp



Hành mới gồm có: Anh Trần Ngọc Hùng là Đoàn trưởng, Anh Nguyễn Hoàng là Thư ký và chị Nguyễn Lan là Thủ quỹ.

Ca Đoàn Phụng Sự hân hoan thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ Giáo xứ bằng lời ca tiếng nhạc của mình. Nhiều năm qua có những người cũ rời xa, những người mới gia nhập, tuy nhiên tình thương của các thành viên trong Ca đoàn không thay đổi, vẫn gắn bó và thân thiện với nhau khi tập hát chung, khi mừng Lễ Bốn mạng, khi Picnic vui chơi... Điều quan trọng nhất mà Ca Đoàn Phụng Sự đặt ra trong sinh hoạt đó là : Phục Vụ vô vị lợi và Phục Vụ là trên hết . Ca Đoàn vẫn luôn trung thành phục vụ như tôn chỉ đã được đề ra . Dưới đây là một số hình ảnh để ghi dấu những kỷ niệm xa gần.



Xin tri ân Thiên Chúa quyền năng và chúc mừng Giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Xin mến chúc các thành viên trong Ca đoàn luôn được mạnh khoẻ, hợp nhất và bình an để những nén bạc Thiên Chúa đã trao ban, chúng ta sẽ sinh lợi cho Ngài và cho Giáo xứ thân yêu.